

Số: /BC-UBND

Hòa Bình, ngày tháng năm 2022

## **BÁO CÁO**

### **Sơ kết công tác đảm bảo an toàn thực phẩm 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022**

Thực hiện Công văn số 97/CV-VP ngày 06/6/2022 của Văn phòng HĐND-UBND thị xã Ayun Pa về việc Báo cáo sơ kết công tác đảm bảo an toàn thực phẩm 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022.

UBND phường Hòa Bình Báo cáo Sơ kết công tác đảm bảo an toàn thực phẩm 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022 như sau:

#### **A. Kết quả thực hiện công tác đảm bảo an toàn thực phẩm 6 tháng đầu năm 2022.**

##### **I. Công tác tham mưu, chỉ đạo**

UBND phường đã ban hành Quyết định số 01/QĐ-BCĐ ngày 07/1/2022 của Ban chỉ đạo liên ngành an toàn thực phẩm phường về việc thành lập đoàn kiểm tra liên ngành về đảm bảo an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 và Quyết định số 02/QĐ-BCĐ ngày 13/4/2022 về việc thành lập đoàn kiểm tra liên ngành về đảm bảo an toàn thực phẩm trong “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2022.

Xây dựng Kế hoạch số 01/KH-BCĐLNATTP ngày 07/01/2022 của Ban chỉ đạo liên ngành an toàn thực phẩm phường về việc triển khai công tác tuyên truyền bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022; Kế hoạch số 02/KH-BCĐLNATTP ngày 13/4/2022 của Ban chỉ đạo liên ngành an toàn thực phẩm phường về việc triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2022.

##### **II. Kết quả thực hiện nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch được giao**

#### **1. Tình hình quản lý các cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm trên địa bàn**

- Tổng số cơ sở sản xuất, kinh doanh có trên địa bàn: 89. trong đó: cơ sở sản xuất nước đóng chai: 3, cơ sở sản xuất bún phở: 6, sản xuất bánh kẹo: 1, cơ sở kinh doanh tạp hóa: 14, cơ sở ăn uống: 61, thức ăn đường phố: 4 cơ sở.

#### **2. Công tác thông tin, giáo dục, truyền thông**

UBND phường đã chỉ đạo công chức Văn hoá – Xã hội phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội phường đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thông nâng cao nhận thức về vệ sinh an toàn thực phẩm, ý thức chấp hành pháp luật về an toàn thực phẩm của cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh, tầm quan trọng của việc thực hiện tốt các quy định về vệ sinh cơ sở,

vệ sinh trang thiết bị, dụng cụ chế biến thực phẩm, vệ sinh cá nhân trong việc phòng ngừa nguy cơ ô nhiễm thực phẩm nhằm nâng cao nhận thức của người tiêu dùng về an toàn thực phẩm, hạn chế ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm. Phát động phong trào rộng khắp và duy trì việc thực hiện các tiêu chí về an toàn thực phẩm gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, thường xuyên xây dựng các bản tin tuyên truyền trên hệ thống loa phát thanh của các tổ dân phố để nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân trong việc bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm.

### **3. Công tác thanh tra, kiểm tra**

Trong 6 tháng đầu năm UBND phường thường xuyên phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các Đoàn thể phường trong công tác kiểm tra các cơ sở kinh doanh thực phẩm. Phường thành lập 2 đoàn kiểm tra trong dịp Tết nguyên đán Nhâm Dần 2022 và Tháng hành động vì An toàn thực phẩm với tổng cộng 08 cơ sở gồm: 01 cơ sở sản xuất nước uống đóng chai, 01 cơ sở tạp hóa và 06 cơ sở ăn uống. Qua kiểm tra chưa phát hiện cơ sở nào vi phạm. Nhìn chung hoạt động kiểm tra được triển khai đúng trọng tâm, trọng điểm và được tổ chức tập trung vào đợt cao điểm về ATTP như tết Nguyên đán, Tháng hành động.

Trong 6 tháng đầu năm 2022 trên địa bàn phường không có trường hợp ngộ độc thực phẩm.

## **III. Đánh giá chung**

### **1. Ưu điểm**

Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, sự phối hợp của Mặt trận và Đoàn thể phường trong công tác tuyên truyền, kiểm tra trên địa bàn.

Đa số các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống đều có ý thức giữ gìn vệ sinh trong quá trình lựa chọn và chế biến thực phẩm.

### **2. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân**

Không có thiết bị chuyên dụng phục vụ công tác kiểm tra, hầu hết chỉ có thể đánh giá được bằng cảm quan, do vậy việc xác định và xử lý vi phạm không khả thi mà chỉ có thể nhắc nhở các cơ sở thực hiện theo đúng quy định.

Thành viên Ban chỉ đạo hầu hết là kiêm nhiệm, thường bận nhiệm vụ chuyên môn nên việc tập hợp đầy đủ thành phần gặp nhiều khó khăn.

## **B. Nhiệm vụ công tác đảm bảo an toàn thực phẩm 6 tháng cuối năm 2022**

### **1. Tăng cường năng lực quản lý nhà nước về ATTP**

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 09/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về “Tăng cường quản lý nhà nước về An toàn thực phẩm”.

Triển khai thực hiện kịp thời các văn bản mới về quản lý An toàn thực phẩm của cấp trên.

### **2. Công tác truyền thông về An toàn thực phẩm**

Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động thông tin, tuyên truyền kiến thức về ATTP bằng nhiều hình thức như tuyên truyền trên hệ thống loa của các tổ dân phố; băng rôn khẩu hiệu, ấn phẩm truyền thông, bản tin,..

Phối hợp với UBMTTQVN và Đoàn thể phường tổ chức tuyên truyền an toàn thực phẩm trên địa bàn 6 tổ dân phố.

### **3. Công tác kiểm tra và xử lý vi phạm về ATTP**

Triển khai kiểm tra đột xuất và kiểm tra theo kế hoạch đối với những cơ sở, sản xuất kinh doanh thuộc thẩm quyền UBND phường quản lý theo phân cấp và xử lý theo quy định.

Phối hợp với các đoàn kiểm tra liên ngành của thị xã kiểm tra các cơ sở sản xuất kinh doanh thuộc thẩm quyền UBND thị xã quản lý.

### **4. Công tác giám sát ngộ độc thực phẩm**

Thường xuyên giám sát và nắm bắt kịp thời thông tin vụ ngộ độc thực phẩm; tổ chức điều tra, xác minh; phối hợp các cơ quan liên quan truy xuất nguồn gốc; tổ chức lấy mẫu thực phẩm kiểm nghiệm xác định nguyên nhân nhằm hạn chế đến mức thấp nhất vụ ngộ độc xảy ra và phòng, chống lây lan ra cộng đồng.

Trên đây là báo cáo Sơ kết công tác đảm bảo an toàn thực phẩm 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022./.

#### ***Nơi nhận:***

- VP HĐND-UBND thị xã;
- UBND phường;
- Lưu: VP-UB.

**TM. UBND PHƯỜNG HÒA BÌNH**

**KT.CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Phạm Văn Hải**






*Lưu ý:* Phụ lục 2 chỉ áp dụng đối với các đơn vị được giao chức năng thanh tra, kiểm tra, kiểm soát về ATTP bao gồm: Thanh tra các Sở: Y tế, Công thương, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm, Chi cục Chăn nuôi và Thú y; Lực lượng Cảnh sát Môi trường và Quản lý Thị trường; BCĐLNATTP các huyện, thị xã, thành phố.